



ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง เจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ย้ดนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำเนินงานขององค์กร โดยได้รับเกียรติจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการตรวจประเมินและได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงและความตระหนักของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมุ่งเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ยึดถือแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการต่อยอดดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร ในประเด็นต่าง ๆ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเห็นสมควรประกาศเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และต่อสาธารณชน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ดังนี้

๑. ดำเนินงานด้วยอุดมการณ์ที่เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง

๒. ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสดงออกถึงการเหยียดหยามซึ่งเชื้อชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิมทรพย์สิน ถิ่นกำเนิด หรือสถานะอื่นใด แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของสำนักงาน รวมถึงประชาชนทุกคน

๓. ศึกษาและนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) มายึดเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานตามด้านหรือกลุ่มเป้าหมายจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ

๔. เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศ ให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม มีหลักประกันในด้านสิทธิมนุษยชนทัดเทียมกับสากล

๕. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และสะท้อนปัญหาในทุกด้าน รวมถึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารในการรับฟังประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามหลัก Equality ของค่านิยมองค์กร (EQSSS)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล